

๖ มกราคม ๒๕๕๑

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ เช้านี้มีข่าวสูญเสียบุคคลสำคัญอันเป็นที่รักของคนไทยไปอย่างไม่
ไม่มีวันกลับ คือ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตาม
แถลงการณ์ของสำนักพระราชวัง ท่านสิ้นพระชนม์เวลา ๐๒.๕๔ น. ของวันนี้ บรรยากาศของปีใหม่ที่ผ่าน
งานรื่นเริงมาหมาดๆปรับเปลี่ยนเป็นความเศร้าสลดครั้นทดใจแทน โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้เพราะพระองค์กับคน
ไทยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานาน ไม่ว่าจะเป็ดินแดนทุรกันดารห่างไกลเพียงใดพระเมตตาแผ่ไพศาลปกคลุม
ไปถึงทุกหัวระแหง กิจกรรมในเดือนมกราคม ๒๕๕๑ คงต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับจิตใจของคน
ไทยและบรรยากาศแห่งการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็วันเด็ก หรือวันครู งานรื่นเริงบันเทิงใจคงต้องงดไป
ก่อน ขับรถออกจากบ้านมุ่งหน้าไปกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเสื้อผ้าที่เพียงพอกับการค้างแรม ๔ วัน จอด
รถไว้ที่ลานจอดวัดมกุฏกษัตริยาราม เดินข้ามสะพานคลองผดุงกรุงเกษม เข้ากระทรวงศึกษาธิการทาง
ประตูด้านข้าง ห้องประชุม ๑ ชั้น ๑ ตึกรัชมังกลาภิเษก คือที่นัดหมายคณะทำงานคณะพิเศษในวันนี้ เวลา
๑๐.๐๐ น. ผู้ใหญ่ในกระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบนโยบายในการทำงาน กับต้นงานครั้งนี้เป็นข้าราชการ
ชั้นผู้ใหญ่ ระดับ ๑๐ ในกระทรวงศึกษาธิการ ๓ ท่าน นอกนั้นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมาก
ประสบการณ์ รวมแล้วไม่ถึง ๒๐ คน กำหนดกติกาamarathกันเรียบร้อยจึงเดินทางไปยังสถานที่ทำงาน มี
การตรวจสอบภาระอย่างละเอียด โดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารถูกเก็บไว้ในห้องมั่นคง จะรับคืนได้เมื่อเสร็จ
ภารกิจ ห้องพักกับห้องทำงานถูกจัดไว้ในบริเวณเดียวกัน ถูกกันจากบุคคลภายนอกไม่สามารถสื่อสารกับ
บุคคลภายนอกได้ไม่ว่ากรณีใดๆ มีเวรยามที่เวรยามมาเป็นพิเศษ ผมรู้สึกเครียดเมื่ออยู่ในที่จำกัด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันใจจะคิดว่าตัวเองถูกกักขังไว้ในห้องมืด มีอาการกระสับกระส่าย
คล้ายประสาทหลอน แต่ก็โชคดีห้องพักเปิดม่านออกไปมีสนามกอล์ฟที่เขียวขจี มีแอ่งน้ำ ต้นไม้ให้ดูเหมือน
ภาวะปกติ จึงเริ่มทำงานที่ได้รับมอบหมายประมาณ ๑๖.๐๐ น. ต่อเนื่องไป ได้เข้านอนเวลา ๐๒.๐๐ น.ของ
วันใหม่

วันพฤหัสบดีที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๑ ตื่นสายเกือบ ๘ โมงเช้า อาบน้ำแต่งตัว รับประทาน
อาหารเป็นข้าวต้มและกาแฟ ประชุมกลุ่มย่อยแล้วเริ่มทำงานต่อจากเมื่อคืน แม้จะมีข้อจำกัดค่อนข้างมากใน
ด้านข้อมูล แต่พวกเราส่วนใหญ่มีประสบการณ์สูงมักจะชี้ผิดชี้ถูกกันได้ในเวลาไม่นานนัก งานที่เคร่งเครียด
ย่อมทำให้รู้สึกเวลาที่มันสั้นนัก เดี่ยวเที่ยงเดี่ยวมืด เวลาประมาณ ๔ ทุ่มงานเดี่ยวยส่วนใหญ่จะเสร็จกันทุก
คน มีการเล่นิทานแก่เครียดกัน บ้างก็เป็นหมอดูลายมือ บ้างก็เล่าประสบการณ์ในอดีตที่พบผ่านกันมา
อย่างโชคโชคน มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตท่านหนึ่งมาจากทุ่งกุลาร้องไห้ เล่าให้ฟังว่ามีสวนยางที่กรี๊ดได้
แล้วเกือบ ๑๐๐ ไร่ น้ำยางที่ได้คุณภาพดีมาก ระยะเวลากรีดยางก็ยาวนานกว่าภาคใต้ เพราะฤดูฝนสั้นกว่า
ท่านจะเกษียณปีนี้จะเป็เจ้าแก่สวนยาง คิดถึงตำราเรียนสมัยก่อนที่ท่องบ่นกันมา บางเรื่องก็ให้ความรู้ที่

ตลาดเคลื่อน ทำให้การพัฒนาเข้าไปหลายช่วงตัว อย่างยงพารา เด็กไทยจะท่องและจำขึ้นใจว่าปลุกมากในภาคใต้จนรู้สึกว่าจะต้องภาคใต้เท่านั้นจึงจะปลุกยงพาราได้ หรือไม่สักจะขึ้นเฉพาะภาคเหนือเท่านั้น กว่าจะมีคนไม่เชื่อและไปทดลองกินานหลายปี จึงรู้ว่ายงพาราปลุกที่ภาคเหนือก็ได้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ได้ ไม่สักปลุกภาคไหนก็ได้ มาเลเซียยังปลุกเป็นป่าใหญ่สองฟากถนนระยะทางเกือบ ๘๐๐ กิโลเมตร ผมได้รับมอบหมายให้กำกับงานขั้นตอนที่ ๒ ระหว่างเวลา ๒๓.๐๐ น. ถึง ๐๒.๐๐ น. ของวันใหม่ จึงได้เข้านอน

วันศุกร์ที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ งานเดี่ยวเสร็จก็เป็นงานกลุ่มที่ช่วยกันตกแต่งตรวจสอบความถูกต้องของงาน วันนี้ทำงานแข่งกับเวลาเพราะต้องไปสู่ขั้นตอนที่ ๓ ตามนัดหมาย ทุกอย่างสำเร็จลงเวลา ๑๘.๐๐ น. งานถูกดำเนินการในขั้นตอนที่ ๓ ผมและคณะได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานเพื่อเตรียมยุติภารกิจในวันพรุ่งนี้ กลับห้องพักอาบน้ำและหลับไปตั้งแต่ ๔ ทุ่ม เพราะเหนื่อยและนอนดึกมา ๒ คืน

วันเสาร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ ตื่นสายอีกเช่นเคย แต่ก็โล่งใจเพราะทราบว่างานขั้นตอนสุดท้ายไม่มีปัญหา แล้วเสร็จประมาณเที่ยงคืนที่ผ่านมา วันนี้ว่างงาน เข้มนาฬิกาผ่านไปช้ามาก ดูหนัง คุยดูสนามกอล์ฟ ดื่มหกกาแฟ จนเที่ยงมีอาหารญี่ปุ่นเป็นชุดมาให้ทาน เวลา ๑๓.๓๐ น. รับโทรศัพท์มือถือคืน เป็นอันเสร็จภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ผมไปส่งทีมงาน ๒ ท่านแถวดอนเมือง ก่อนกลับบ้านด้วยความมึนงงในสมอง เพราะอยู่ในที่จำกัดเป็นเวลานาน เก็บสัมภาระแล้วขับรถไปที่วัดลาดวัดคอนหาวย ตำบลไร่จิง ไปถึงคนเริ่มซาแล้วแต่ยังมีสินค้าจำพวกอาหารให้ซื้อหาพอสมควร ซื้อเปิดพะโล้นายหนับ ๑ ตัว ๒๕๐ บาท ปลาตะเพียนต้มหวาน ๑ ตัว ๘๐ บาท ขนมอีกหลายอย่างเป็นการปรับตัวให้เข้าสู่ภาวะปกติ พรุ่งนี้จะกลับชุมพร

กำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑

๑๒ มกราคม ๒๕๕๑

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นวันแรกของการทำงานที่ชุมพรของปีนี้ รับปากท่าน ผอ.ไตรรงค์ ยิ้มศิริ โรงเรียนบ้านงาช้าง ไว้ตั้งแต่ปีกลายว่าจะไปเปิดอาคารเศรษฐกิจพอเพียงให้ วันนี้จึงเดินทางไปตามสัญญา แม้จะเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพฯ ไม่ได้แวะห้องทำงานเพราะหากแวะก็คงเสียเวลากับแฟ้มเอกสารที่รออยู่ มีประชาสัมพันธ์สำนักงาน คุณวิภารัตน์ กวาวหนึ่ง ร่วมทางไปด้วย โรงเรียนบ้านงาช้าง อยู่เลยศาลพ่อตาหินช้างทางไปกรุงเทพฯ ไม่มากนัก เลี้ยวซ้ายตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านเขาเดี่ยว เป็นถนนคอนกรีตแบบชนบทครึ่งทางอีกครั้งเป็นหินคลุก รวมระยะทางประมาณ ๔ กม. ก็ถึงโรงเรียน เสีย

เครื่องขยายดังแฉ่าๆเป็นที่ทราบว่างานจัดในสนามด้านหน้าของโรงเรียน ฟังตรงข้ามกับปะรำพิธีเป็นอาคาร
เศรษฐกิจพอเพียงที่กำลังจะเปิดใช้งาน ดูเด่นเป็นสง่าสวยงาม มีผู้บริหารท้องถิ่นตั้งแต่นายก อบต.สองพี่น้อง
รองนายกฯ ประธานสภา สมาชิกสภา ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านพร้อมหน้าพร้อมตา ที่ขาดไม่ได้เป็นผู้บริหาร
โรงเรียนในแถบนี้มากันเกือบทุกโรงเรียน ประชาชนมากันมาก ท่าน ผอ.ไตรรงค์ ยิ้มศรี บอกว่าวันนี้นำ ๒
งานมารวมกันคือเปิดอาคาร และจัดงานวันผู้สูงอายุ จึงได้ฟังพาอาศัยกันในด้านจำนวนคนร่วมงาน เลยเวลา
นัดหมายเล็กน้อย พระที่นิมนต์ไว้จึงมาถึงพิธี เหตุผลเพราะวันนี้เป็นวันพระ ท่านต้องรับญาติโยมที่มาทำบุญ
ที่วัดก่อน หลังรับศีลแล้วมีการกล่าวรายงาน ผมกล่าวเปิด เราไปตัดริบบิ้นเปิดอาคารกัน เป็นอาคารชั้นเดียว
ฝาใช้ไม้หมากหลายเป็นฟากตีประกบเรียงขึ้นกันไปแล้วใช้อีกแผ่นติดตรงรอยต่อ พื้นปูกระเบื้อง หิ้งน้ำ
ภายในสะอาด วัสดุพื้นสีเดียวกับด้านนอก มีสินค้ามาวางจำหน่ายพอสมควร ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค และ
เครื่องเขียนแบบเรียน ผมสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้าได้ เลขที่ ๑๔๙/๕๑ ถือหุ้น ๑๐๐ บาท (๑๐ หุ้น) ท่าน
นายก อบต.สองพี่น้องบอกว่าหากคิดจะเล่นการเมืองอย่าลืมแสดงทรัพย์สินที่เป็นหุ้นด้วย เดียวจะโดนข้อหา
ชุกหุ้น กลับเข้าไปฟังพระเจริญพระพุทธมนต์ต่อ พระวัดพระตะเคียนสวดมนต์เร็วมากและทำได้พร้อมเพรียง
กัน คงฝึกซ้อมกันมาดี แต่หากเป็นพระอายุมากอาจจะหายใจไม่ทัน หลังถวายภัตตาหารและปัจจัยไทยธรรม
แล้ว ผมลากลับ ผู้บริหาร โรงเรียนก็ตามกันออกมา พวกกันไปทานข้าวกลางวันที่ร้านแก่งเพกา ซึ่งกิจการน่าจะ
ดีขึ้นทั้งร้านอาหารและโรงแรม เพราะกำลังสร้างรีสอร์ทเพิ่มอีกหลายหลัง แต่ละหลังออกแบบแนว

country ห้องอาหารก็ก่อสร้างเพิ่มอีก ๑ หลัง อิ่มแล้วลากลับ คุณจ่านง ค้วงทอง พนักงานขับรถชวน
ไปดูต้นปาล์มขวดที่บ้านของเขา อยู่ในสวนในเส้นทางสายท่าชะ-ปะทิว เขาประสงค์จะให้ผมไปดูปลูกที่
เขต กำลังห่อต้นไม้จึงแวะเข้าไปดู เห็นแล้วก็อดตกใจเพราะเป็นต้นปาล์มที่สวยอวบอ้วนสูงใหญ่ทั้งคู่ หาก
ไปยืนต้นหน้าสำนักงานคงดูเด่นเป็นสง่ายิ่งนัก การขุดล้อมเขาว่าไม่ยากแต่ต้องหารถเครนและรถบรรทุก
ขนาดใหญ่ในการเคลื่อนย้าย เรื่องนี้คงต้องคิดอ่านอีกครั้ง กลับสำนักงานมีการประชุมรองผู้อำนวยการฯ
และหัวหน้ากลุ่ม ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๑ เป็นเรื่องเบาๆต้อนรับปีใหม่ ปรับกิจกรรมงานในช่วงไว้ทุกข์
ให้เหมาะสม ทบทวนปัญหาการทำงานในปีที่ผ่านมา เลิกประชุมแล้วขึ้นไปทำงานเพิ่มเอกสารต่อจนหมด
เย็น กลับบ้านมีผู้บริหารมาเยี่ยมในโอกาสปีใหม่มากหลายราย

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ เข้ามีการประชุมจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมโรงเรียนที่
ประสบภัย ซึ่ง สพฐ. จัดสรรมาให้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มีโรงเรียนขอมา ๓ แห่ง แต่เข้าเกณฑ์เพียง ๒ แห่ง จัด
แล้วมีเงินเหลือไว้ยามฉุกเฉินอีก ๑๕,๐๐๐ บาท ต่อด้วยการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลมาลงตำแหน่ง
ในกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน พิจารณากันรอบด้านแล้วมีมติให้กำหนดเกณฑ์การพิจารณาและให้ผู้
ประสงค์จะเข้ารับคัดเลือกส่งผลงานให้กรรมการพิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้า เทียงไปทานข้าวกับคณะ
ของผู้อำนวยการ โรงเรียนปะทิววิทยา ผอ.สุชาติ ชูชีพ ที่ร้านอิม โภชนา ริมคลองชุมพร บ่ายประชุม
คณะทำงาน ๒ เรื่องในที่เกี่ยวข้องกันคือ การจัดงานวันครูและการจัดที่พักนักกีฬา "ชุมพรเกมส์" เรื่องวันครูได้
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมภาคบันเทิงออกทั้งหมด ไม่ว่าจะรำเทิดพระเกียรติ กีฬา งานสังสรรค์ เหลือไว้แต่พิธีบูชา

บูรพาจารย์ สำหรับที่พักนักกีฬาได้งบประมาณมา ๒ ล้านบาท เหลือให้โรงเรียนจุดที่พักนักกีฬา ๖ แห่งๆละ ๑๓๐,๐๐๐ บาท ไปตัวจ่ายในรายการที่เขากำหนด จะให้ทุกแห่งกันมั่งลาดตามแผนเดิมเป็นไปได้โดยแท้ ผมจึงพูดที่เล่นแต่จะเอาจริง ให้แก่นักกีฬาเตรียมมุ้งครอบมาด้วย เลิกประชุมไปทำงานเอกสารต่อจนเย็น โถงบันไดทางขึ้นคณะครูโรงเรียนอนุบาลชุมพรมาช่วยจัดนิทรรศการไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีการติดตั้งพระรูป โต๊ะบูชา พร้อมทั้งลงนามไว้อาลัย มีป้าเขียว ศน.รัตนา ททรัพย์สมบูรณ์ เป็นผู้กำกับการแสดง

วันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๑ ภาคเช้าทำงานเอกสารที่ประเดประดังเข้ามาจำนวนมาก นักเรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๘ ของ ผอ.ชัชวาล แซ่ลี มาผูกผ้าที่พระรูปสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เพราะโรงเรียนนี้มีความชำนาญในระดับมืออาชีพ เทียงพ่อครัวนายสุพรรณ ศรีสงกา เขาจะแกงปลาไหล เลยสมทบเงินให้ไปซื้อหมูซื้อไข่และข้าวสารมาทำกินกันที่สโมสร เป็นอาหารเที่ยง เพราะจากไปหลายวันนี่จึงเป็นเป็นมือแรกในสำนักงาน ฝีมือเขาดีคงที่คงวา บ่ายไปศูนย์ราชการประชุมกรรมการสรรหากรรมการเลือกตั้งประจำท้องถิ่น มีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาเทศบาลตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี สมัคร ๑๒ คน เลือกให้เหลือ ๘ คน มีท่านสมศักดิ์ ตะเกาน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม กรรมการลงคะแนนรอบเดียวก็ได้กรรมการครบ เลิกประชุมกลับบ้านพักไปเปลี่ยนเป็นเครื่องแบบปกคิขาวไว้ทุกข์ เวลา ๑๖ นาฬิกา ไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่วัดโพธิ์การาม มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธีประมาณ ๒๐๐ คน เสร็จพิธีกลับที่พักทำงานข้อมูลทางการบริหารต่อจนเที่ยงคืน

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๑ เข้าเป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ที่โรงแรมชุมพรการ์เด็น รุ่นนี้สะดวกสบายกว่ารุ่นที่แล้ว เพราะเป็นโรงแรมใหม่ ห้องประชุมกว้าง เครื่องปรับอากาศเย็น การรับประทานอาหารมีห้องจัดเลี้ยงเป็นสัดส่วน ผู้เข้าประชุมมีกลุ่มชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ร้อยกว่าคน วิทยากรใช้ทั้งภายในเขตและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี การพัฒนาจะต่อเนื่องไปจนครบกำหนดคือ ๕ วันสำหรับชำนาญการพิเศษและ ๖ วันสำหรับเชี่ยวชาญ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นกรรมการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบรรจุครูจากพนักงานราชการในอัตราที่ได้รับคืนจากการเกษียณอายุราชการ ตามเลื่อนไข กพร. ที่สโมสรเขตพื้นที่การศึกษา คัดเลือกวันนี้ ๒ อัตราของโรงเรียนบ้านร้านตัดผม ก่อนคัดเลือกได้ประชุมกรรมการเพื่อแจ้งให้ทราบว่าการคัดเลือกครั้งนี้มีความสำคัญขอให้ทำงานด้วยความโปร่งใส เพราะทุกคนหวังได้รับความเป็นธรรม หากเราเลือกคนผิดเท่ากับทำผิดกับแผ่นดิน ครูเหล่านี้ต้องสอนเด็กไปอีกนาน ผมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร้านตัดผม นายพิรพล ภักดีเสนา และรองฯ ขจิตศักดิ์ อุ้ยนอง ซึ่งรับผิดชอบกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ใช้เวลาตั้งแต่ ๑๐ โมงกว่าจนถึง ๑๖ นาฬิกาในการสัมภาษณ์ผู้สมัคร ๒๔ คน ขวานานมากมีคำถามหนึ่งที่ผมถามไปหลายคนว่าครูประจำการกับพนักงานราชการใครทำงานหนักกว่ากัน คำตอบตรงกันคือ

พนักงานราชการ แปลว่าพอเป็นครูเต็มตัวแล้ว ก็เลยไม่จริงจัง อีกคำถามหนึ่งการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะมีผลดีต่อการเรียนการสอนเพียงใด ทุกคนตอบว่าครูอยู่กับเอกสารจนสอนเด็กได้ไม่เต็มที่สรุปแล้วเด็กแย่ง ผู้เข้าคัดเลือกทุกคนเก่งใกล้เคียงกัน ถึงจะคัดดีแค่ไหนทุกคนเก่งเพียงใด แต่เรามี ๒ ตำแหน่ง ที่เหลือก็ต้องเป็นพนักงานราชการต่อไป แต่เป็นผู้ที่พร้อมจะเป็นครูเต็มตัวถ้าเขามีโอกาส การให้คะแนนกรรมการทั้ง ๓ คนมีอิสระต่างคนต่างให้ การรวมคะแนนก็ให้กรรมการอีกคณะหนึ่งไปดำเนินการ นักการไปจุดต้นกระโดนมาไว้หน้าสำนักงาน ๑ ต้นจากโรงเรียนบ้านหนองเนียน ไปจุดสำหรับปลูกด้านหน้าอาคาร ในวันพรุ่งนี้จะไปจุดมาเพิ่มอีก กลับบ้านทำงานต่อเพราะพรุ่งนี้มีประชุมผู้บริหาร โรงเรียน

วันศุกร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๑ ประชุมผู้บริหารเดือนนี้ตรงเวลา และที่ประชุมเงียบเรียบร้อยเท่าที่สังเกตเพราะมีตัวแทนมามาก ผู้บริหารหลายคนไม่มาประชุมด้วยตนเอง คงคิดงานอื่นและหลายคนก็เข้าอบรมพัฒนาเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ให้กลุ่มงานต่างๆแจ้งข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ใช้เวลาถึง ๑๑.๐๐ น. ก็เลิกประชุม บ่ายนี้มีการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ใช้เวลาส่วนใหญ่ในการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสารประกอบคำขอให้ตรงกัน การพิจารณากลั่นกรองถ้าจะแปลกันอย่างไรตรงไปตรงมาตามเกณฑ์ใหม่ที่ อ.ก.ค.ศ.เขต กำหนด คือ การให้คะแนนตามหลักฐานที่เจ้าตัวเสนอมา ให้สอดคล้องตรงตามเกณฑ์ และรวมคะแนนให้ถูกต้องแล้วมาดูว่าใคร ได้มากน้อยกว่ากันในแต่ละขนาด ระดับช่วงชั้น ตรวจสอบอีกทีจนแน่ใจว่าบวกเลขไม่ผิดก็เรียงลำดับไป ผลเป็นที่ถูกใจหรือจิตใจก็ต้องยกให้เกณฑ์ไม่สามารถจะใช้ดุลยพินิจหรือเหตุผลใดมาหักล้างให้ต่างจากที่เกณฑ์กำหนดได้ กว่าจะแล้วในรอบที่หนึ่งเวลาก็ล่วงไป ๔ ทุ่มกว่า ทุกอย่างจะยุติและเสร็จสิ้นสมบูรณ์เมื่อ อ.ก.ค.ศ.เขต อนุมัติแล้วมีคำสั่งออกไป ถึงวันนี้จึงเข้าใจ ตระหนักและเห็นประโยชน์ของพรหมวิหารธรรมในพระพุทธศาสนาในข้อ "อุเบกขา" ดียิ่งขึ้น ปีที่แล้วฤดูนี้ ผมเหมือนกรรมการมวยปล้ำ ที่ถูกนักมวยอัดทั้งฝ่ายแดงและฝ่ายน้ำเงินรวมถึงพี่เลี้ยง ปีนี้สบายใจเพราะเป็นแค่สักขีพยานคอยประทับตรารับรองให้ไว้เป็นหลักฐาน สำหรับความวิตกกังวลล่วงหน้าว่าจะเกิดผลเสียต่อการเรียนหรือไม่เพียงใด รอให้ผลเกิดแล้วค่อยพิจารณาอีกครั้ง เราต้องให้ออกาสคนได้แสดงฝีมือ เพราะเขามาตามเกณฑ์ที่ชอบด้วยกฎหมาย

กำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑

๑๕ มกราคม ๒๕๕๑

เรียน เพื่อนครู ผู้บริหารที่เคารพรักทุกท่าน

วันจันทร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๑ วันนี้ทำงานที่สำนักงานเขตเขต เริ่มจากคู่มือไม้ที่นำมาปลูกใหม่ ๔ ต้น แหงนมองฟ้าแล้วชักหัวน้ำใจเพราะแล้งติดต่อกันมาหลายวัน ไม่มีวีแววว่าฝนจะตก อาศัยรดน้ำให้ชุ่มเข้าไว้ ขึ้นไปทำงานเอกสารที่เข้ามาเป็นตั้งๆ พร้อมเอกสารเฉพาะตัว ๒ - ๓ ฉบับ ร้องเรียนผู้บริหารโรงเรียนว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการอ่านแล้วก็เก็บไว้หาความจริงต่อไป การอ่านหนังสือร้องเรียน มีเทคนิคเฉพาะตัวเหมือนกัน คืออ่านรอบแรกจะรู้สึกเหมือนอ่านนิยาย ผู้ถูกร้องเรียนเหมือนเป็นผู้ร้ายตัวฉกาจ ต้องทิ้งไว้วันสองวันแล้วค่อยอ่านใหม่แล้วตัดสินใจว่าจะให้เจ้าตัวชี้แจงหรือให้คนอื่นสืบข้อเท็จจริง จะได้ไม่มีอคติและต้องอุเบกขาจะทำให้ได้มากน้อยเพียงใดก็ต้องพยายามทำ ทำงานเอกสารจนเที่ยงทานข้าวกลางวันที่ห้องเพราะท่านรองฯ วิชชุลดา โขกคณาพิทักษ์ นำแกงส้มมันจี่หมูกับหมูสามชั้นมาฝากสั่งข้าวเปล่ามาเพิ่ม ก็ได้อาหารเที่ยงที่อร่อยอีกมื้อหนึ่ง บ่ายอ่านเอกสารสัญญาจ้างบริษัท **Organizer** ที่คณะทำงานขอร่างมาให้ เป็นการจ้างบริการจัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย "ชุมพรเกมส์" เนื่องจากจังหวัดตั้งผมเป็นประธานฝ่ายพิธีเปิดจึงต้องรับภาระนี้มาด้วย บ่ายไปปิดการอบรมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ที่โรงแรมชุมพรการ์เด้น พร้อมมอบวุฒิบัตร เย็นนี้กลับเข้าบ้านด้วยบรรยากาศที่เช้งๆกับงานบางประการที่ยังไม่ลงตัว

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ เช้าแะะ สกสค.จังหวัดชุมพร เพื่อประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัด ได้รับทราบว่ามีวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ รศ.ดร. วรากรณ์ สามโกเศศ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จะมาประชุมครูในโครงการพัฒนาชีวิตครูที่โรงแรมชุมพรแกรนด์ฯ ได้ขอความร่วมมือให้เขตพื้นที่แจ้งครูมาประชุมครั้งนี้ด้วย เที่ยงผม ท่านชิต นาสัก ผอ.สพท.ชุมพร เขต ๒ และ ท่านอนุพงษ์ บรรจงศิริ ผอ.สกสค.จังหวัด ไปทานข้าวที่ร้านกอบเงิน หน้าศูนย์ราชการ อิ่มแล้วแยกย้ายกันไป บ่ายกลับเข้าสำนักงานเขต ทำงานเอกสารได้สักพัก ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอพบเพื่อปรึกษางาน ขับรถไปศูนย์ราชการพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านสอบถามถึงกระบวนการทำสัญญาจ้างบริษัท **Organizer** จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งประเทศไทย "ชุมพรเกมส์" ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ผมชี้แจงประเด็นปัญหาข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติหากให้ผมเป็นคู่สัญญา ซึ่งมีความยุ่งยากไม่คล่องตัว แต่หากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการงบประมาณดำเนินการเองจะคล่องตัวที่สุด ท่านก็รับไปดำเนินการเอง เย็นไปดูเขาจัดสถานที่ที่หอประชุมจังหวัดเพื่อจัดงานวันครูในวันพรุ่งนี้ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๑๑ (บ้านเนินสันติ) ของท่าน ผอ.ปราณี ชื่อสัตย์ ได้อย่างสมบูรณ์และสวยงาม เวทีโรงเรียนอนุบาลชุมพรจัดดอกไม้แบบวิจิตรตระการตา โรงเรียนเมืองชุมพรวิทยาศึกษาสืบระดับเป็นลายเป็นชื่อเป็นที่พิศดาร สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสนับสนุนอุปกรณ์พิธีสงฆ์ เรียกว่าส่วนใหญ่เรียบร้อยบริบูรณ์ ดูไปดูเหมือนต้องขอความอนุเคราะห์ท่าน ผอ.ปรีชา ตรีทศ ผอ.โรงเรียนเมื่อชุมพรเขากล่อม นำเวทิมาคิดตั้งในยามวิกาลสำหรับนักดนตรีไทย ทีมงานของท่านจากเทศบาลตำบลวังไผ่ช่วยกันอย่างเข้มแข็ง เช่นเดียวกับท่าน

ผอ.สำรวจ ถนนมัสกัต ที่ระดมคณะครูมาช่วยผูกผ้าประดับเวทีจนสวยงาม ต้องขอบคุณคณะครูผู้บริหาร
ทุกโรงเรียนที่กล่าวข้างต้นไว้ ณ โอกาสนี้ ประมาณ ๔ ทุ่มแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน วันนี้ผมฝันคำสอน
ของจื่อ ที่ว่า "แม่ทัพไม่ขัดปืน"

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๑ ตั้งแต่เช้าตรู่เพราะเป็นวันครู โทรศัพทไปหาครูเก่าเพื่อขอพร
ไฉ่ฮุ้นเสียงและได้พรแล้วชื่นใจปีละครั้ง พิธีจัดได้เรียบง่ายเพราะเป็นช่วงแห่งการไว้ทุกข์สมเด็จพระเจ้าพี่
นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แยกพิเศษที่ให้เกียรติกับครูในวันนี้มีหลาย
ท่าน อาทิ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายมานิต วัฒนเสณ ในฐานะประธานในพิธี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล
จังหวัดชุมพร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ท่านชุมพล จุลใส ท่านบอกว่ารีบเดินทางมาจากจังหวัดชัยนาทเพื่อมา
ร่วมงานของครูในวันนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๒ ท่าน อัยการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงาน
พระพุทธศาสนาจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา คุณ ไอศูรย์ ภายยะวรรณ
ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร คุณสุภาพ อุสุภาพ ท่านได้นำเงินมาสมทบจัดงานครั้งนี้ ๒๐,๐๐๐ บาท
ผู้อำนวยการ สกสค.จังหวัด คุณอนุพงษ์ บรรจงศิริ ท่านก็นำเงินสมทบจัดงานวันครู ๑,๐๐๐ บาท
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน ผมในฐานะผู้จัดงานต้องกราบขอขอบคุณทุก
ท่านไว้ในโอกาสนี้ พิธีเริ่มด้วยพิธีสงฆ์ ต่อด้วยพิธีบูชาบูรพาจารย์ จากนั้นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรครู
ดีในดวงใจ กล่าวปราศรัยเป็นอันเสร็จพิธีวันครูปีนี้ ดูสั้นๆห้วนๆไปหน่อย แต่เป็นแบบฉบับที่ดูดี อย่างไรก็ตาม
ตามหลังพิธีกลับพบว่าในด้านเทคนิคเรามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นเหมือนกัน เช่น พิธีสงฆ์ การขอบคุณแขกผู้มี
เกียรติที่ไม่ทั่วถึง ความบกพร่องทั้งหลายผมขออภัยไว้ด้วยถือเสียว่า"ผิดเป็นครู" อย่างไรก็ตามนำภูมิใจที่
วันนี้ครูมากันเต็มหอประชุม อาหารว่างโรงเรียนบ้านดอนไทรงาม ของ ผอ.กิจจา เก่งการไถ ช่วยจัดลงหีบ
ห่อจนดูดี การลงทะเบียนเป็นระเบียบ ต้องขอชมเชย เทียงไปกินข้าวร้านโกต้อย บ้านเนินศิรี อาหารหลักคือ
ขาหมูน้ำแดง และขาหมูน้ำแดงผัดกระเพรา มีทีมงานมาด้วยเกือบ ๑๐ คน ทั้งท่านรองฯและหัวหน้ากลุ่ม บ่าย
เข้าสำนักงานเขตไปสโมสรเพื่อดูช่างมาติดตั้งตัวปรับเสียงคาราโอเกะจากระบบโมโนเป็นสเตอริโอ อุปกรณ์
ต้องสั่งมาจากกรุงเทพฯ ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท พอติดตั้งเครื่อง EQ ตัวนี้ถ้าโพงซ้ายขวาจะแยกเสียงได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น เครื่องดนตรีทุกชิ้นจะถูกขับเสียงออกมาให้ปรากฏและเสียงจะทุ้มนุ่มลึก เย็นไปทานข้าวร้าน
ยายปวด ที่บางหมากเพราะอยากทานแกงส้ม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๑ เข้าประชุมที่ห้องเกาะเสม็ด ศูนย์ราชการ เพื่อรับ
นโยบายจากรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รศ.ดร.ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ เทียงไปโรงเรียนเมืองชุมพร
วิทยาเพื่อร่วมทานอาหารกับคณะจาก สพฐ.ที่มาติดตามโรงเรียนในฝัน ใช้โรงเรียนนี้เป็นศูนย์กลางในการ
ประชุมทั้ง ๖ โรงเรียน บ่ายกลับสำนักงานเขตเพื่อประชุม อ.ก.ค.ศ. เขต ที่ห้องเขาปูน อาคารสโมสร มี
วาระสำคัญหลายเรื่องแต่ที่คนสนใจกันมากที่สุด คือ การย้ายผู้บริหาร โรงเรียน ได้นำผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองเสนอขออนุมัติ ปรากฏว่าที่ประชุมอนุมัติทุกราย เป็นการพิจารณาการย้ายที่รวดเร็ว
เรียบง่ายไร้คำถาม ไม่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา อาจเป็นเพราะเกณฑ์การย้ายแน่นนอนตายตัว เพียงบอกเลขให้

ถูกก็จะพบคำตอบ ผมเองสบายใจแม้จะรู้สึกว่าได้เสียเอกราชความเป็นผู้บังคับบัญชาไป แต่เมื่อเทียบกับความสงบเรียบร้อยขององค์กรก็รับได้ ประกอบกับการนำบทเรียนเมื่อปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกับคู่มืออยากเปลี่ยนตัวกับเรื่องนี้อีก แต่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของเขตถ้าจำเป็นเพื่อประโยชน์ราชการก็ต้องพร้อมรบเหมือนกัน ยื่น ไปเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อของคุณเรไร ชาญเชาวน์

วันศุกร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๑ เวลา ๐๖.๐๐ น. ออกเดินทางจากสำนักงานเขตพร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฯ ๔ ท่าน หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่อีก ๑ เพื่อไปประชุมรับทราบนโยบายการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการกระทรวง ดร.รุ่งเรือง สุขารมย์ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี ที่นัดหมายเวลา ๐๘.๓๐ น. ใช้เวลาประชุมกันถึง ๑๑.๐๐ น. ก็เสร็จสิ้น เขาเลี้ยงข้าวกลางวัน ขากลับเจอฝนตลอดทางคาดว่าชุมพรฝนจะตกด้วย แต่พอเข้าเขตชุมพรไม่มีฝนตามที่หวังถึงสำนักงานเกือบ ๑๕.๐๐ น. จัดการกับเพิ่มเอกสารจนหมดโต๊ะ บรรยากาศบ่ายวันศุกร์ดูเจิบเหงาเพราะหลายคนเดินทางไปต่างจังหวัด วันนี้ผมไม่กลับบ้านที่เมืองนนทบุรี เพราะพรุ่งนี้ต้องอยู่รับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ป้ายพรุ่งนี้ถึงจะขึ้นเพราะมีราชการต้องทำที่กรุงเทพฯ ๓ วัน ไปทานข้าวเย็นที่หาดทุ่งวัวแล่นเป็นร้านใหม่เพิ่งไปครั้งแรก นั่งดูดวงจันทร์ เกลียวคลื่น และโขดหิน ปล่อยให้ล่องลอยไปไกลแสนไกล

กำจัด คงหนู

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต ๑